

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อริง

อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	18,048,150 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,700,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,665,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,951,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,035,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,947,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้</p> <p>ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อริง</p> <p>ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อริง</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน</p> <p>ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล</p> <p>ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป</p> <p>ตำแหน่งนิติกร</p> <p>ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ</p> <p>ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน</p> <p>ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	378,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง/เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้</p> <p>ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อริง</p> <p>ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อริง</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน</p> <p>ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	271,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ดังนี้</p> <p>ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,281,680 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	6,283,090 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,696,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ การ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ฯลฯ</p> <p>จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล บอรั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	28,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,329,490 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่ อบต.จัดทำขึ้น หรือป้ายประชาสัมพันธ์ตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	จำนวน	972,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ อบต.	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ อบต . เช่น ค่าเอกสาร ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินการต่างๆที่ อบต. ไม่สามารถทำเองได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการใน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนด ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล "ค่ารับรอง" หมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล/ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ "ค่าเลี้ยงรับรอง" หมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม (ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	269,490 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>การจัดกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ หรือทำดีเพื่อพ่อ หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ หรือทำดีเพื่อพ่อ หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น จ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์ การบำบัดหรือการฟื้นฟู หรือตามหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าช่วยเหลือสวัสดิการสังคมครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน ความยากจนและปัญหาความเดือดร้อนที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสวัสดิการสังคมครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน ความยากจนและปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม เช่น ให้ความช่วยเหลือเด็กยากจน ครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอาชีพ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลบ่อรัง เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือปรีวาสกรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือปรีวาสกรรมภายในตำบลบ่อรัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือตำบลหรือเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาคมในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำแผนพัฒนาสู่ปีไปสู่การปฏิบัติ ระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบล หรือเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น จ่ายเป็นค่าฝึกอบรม จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมกรรมการการเลือกตั้ง ค่ากรรมการนับคะแนน หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ วัสดุในการดำเนินการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	500,000 บาท

<p>ค่าเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยหรือซ่อดอกไม้หรือกระเช้าหรือ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>สภาองค์กรชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนในแต่ละหมู่บ้านของตำบลบ่อรัง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	740,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้า สำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ชีผึ้ง เป็นต้น/จ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่างๆของสำนักงานหรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/จ่ายเป็นค่าซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น รถทุกชนิดของสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม แลบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารที่ อบต.จัดทำเพื่อเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมนโมรีชิป เม้าส์ พริ้นเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	517,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน หอกระจายข่าวเสียงไร้สาย เครื่องสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้า กิจการประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	300,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ และค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการ		
ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร		
ของ อบต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	2,100 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	2,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Card Reader	จำนวน	2,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก		
ประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
1.สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตาม		
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้		
2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz		
3.สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้		
4.สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า		
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี		
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	62,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	62,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ 2563	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,740,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,405,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,405,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,675,580 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้</p> <p>ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี</p> <p>ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ</p> <p>ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p> <p>ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้</p> <p>ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน</p> <p>ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี</p> <p>ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	623,640 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	306,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	171,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ในการจัดเก็บภาษี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ในการจัดเก็บภาษี เช่น แบบพิมพ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบพิมพ์ใบอนุญาตฆ่าสัตว์ และแบบพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ อบต.</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ อบต. เช่น ค่าเอกสาร ค่าแรงงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินการต่างๆที่ อบต. ไม่สามารถทำได้ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	36,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณา ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้า สำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีฟิ่ง เป็นต้น ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมนโมเร่ชีป เม้าส์ พรีนเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	29,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

29,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	7,500 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแผนดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแผนดับเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอก ควัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,663,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,278,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,278,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	985,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	232,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	336,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	276,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ้างเหมาคนงานทั่วไปชั่วคราวรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ จำนวน 3 คนๆละ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ อบต.	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับ อบต. . เช่น ค่าเอกสาร ค่าแรงงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ค่าจ้าง เหมาบริการในการดำเนินการต่างๆที่ อบต. ไม่สามารถทำเองได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ชื่องานฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษ คาร์บอน กระดาษไข กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ พิมพ์ ซอล์ก ผ้า สำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือการจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ชีฝรั่ง เป็น ต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์กีฬาตำบลหมู่บ้าน และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น อักษรหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมนโมรีชิป เม้าส์ พรีนเตอร์ เครื่องอ่านและ บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบลงทุน	รวม	2,049,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,049,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก(ดีเซล)	จำนวน	1,725,000 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 3 คัน</p> <p>คุณลักษณะเฉพาะสังเขป</p> <p>ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <p>1)แบบธรรมดา</p> <p>(1)มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน</p> <p>(2)เป็นรถช่วงยาว</p> <p>(3)เป็นกระบะสำเร็จรูป</p> <p>(4)เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(5)ล้อยางอะไหล่เท่ากับล้อจริง</p> <p>(6)หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ</p> <p>ตามมาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
หลังการรถบรรทุก	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหลังการรถบรรทุก รับ ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อริง จำนวน 3 คัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	10,732,590 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,648,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,648,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,943,640 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการพนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะสำหรับข้าราชการพนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	663,240 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	3,963,710 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	43,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	43,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,524,960 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโดยการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ยอดเด็กนักเรียนรวม 152 คน หัวละ 20 บาท จำนวน 245 วัน , ค่าจัดการเรียนการสอน 152 คน อัตราคนละ 1,700 บาท ,ค่าหนังสือเรียนคนละ 200 บาทต่อปี , ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ 200 บาทต่อปี , ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ 300 บาทต่อปี , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนละ 430 บาทต่อปี และอื่นๆ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 1,174,960 บาท</p>
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 250,000 บาท</p>
ค่าวัสดุ	รวม 2,394,950 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.บ่อรัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 30,000 บาท</p>
<p>ค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ่อรัง จำนวนเด็กนักเรียน 152 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน และเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลบ่อรังจำนวน 8 โรงเรียน จำนวนเด็กนักเรียน 1,030 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 2,264,950 บาท</p>
<p>วัสดุการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	4,120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต ตำบลบ่อรังจำนวน 8 โรงเรียน จำนวนเด็กนักเรียน 1,030 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,160,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,781,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,781,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,121,280 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	1,939,500 บาท		
ค่าตอบแทน	รวม	762,000 บาท		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	762,000 บาท		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานตรวจโรคสัตว์ หรือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการหรือ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆ ละ 6,000 บาทต่อเดือน หรือตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care giver จำนวน 17 คนๆละ 3,000 บาทต่อเดือน</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>				
ค่าใช้จ่าย	รวม	802,500 บาท		
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป</p>			จำนวน	540,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>				
ค่าจ้างเหมาปรับดินขยะ	จำนวน	50,000 บาท		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับดินขยะ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>				
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>				
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าเดินทางไปราชการ</p>			จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>				

<p>เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	75,000 บาท
<p>เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	7,500 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	375,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้า สำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ เป็นต้น ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแปรง ไม้กวาด ภาชนะใส่น้ำ และอื่นๆที่ใช้ในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสี แปรงทาสี จอบ เสียม อุปกรณ์อื่นๆเพื่อใช้ในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เป็นต้น ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดซื้อวัคซีนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แมวบ้า ยาคุมกำเนิดของสุนัขและแมว วัสดุการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจําารรถฉุกเฉิน หรือวัสดุอื่นๆ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ค่าซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เพื่อใช้ในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เป็นต้น ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เม้าส์ พริ้นเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	440,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	440,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	440,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,677,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,113,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,113,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,668,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้		
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง		
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ		
ตำแหน่งนายช่างโยธา		
ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้		
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง		
ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง		
ทั่วไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง		
ทั่วไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	624,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	136,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ		
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ		
จ้าง ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	308,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าชดเชยงานโครงการต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยงานโครงการต่างๆ (ค่าK) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบล ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

คำวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้า สำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีดี หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาโคมไฟฟ้าสาธารณะ และคำวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุก่อสร้าง เช่น จัดซื้อไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น และวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เม้าส์ พรีนเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบลงทุน	รวม	939,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	939,800 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 21	จำนวน	146,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 21		
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 บ้านสามัคคีพัฒนา ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 47		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บ้านคลองม่วง	จำนวน	333,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บ้านคลองม่วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านคลองม่วง ตำบลบ่อรัง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

งานจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งระบบ

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 6 ชุด

2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 ชุด

3.สายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง (Optic Fider 12 cores 3 Loose Tube) จำนวน 2,300 เมตร

4.ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร จำนวน 3 ชุด

5.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter 1x4 Port) จำนวน 3 ชุด

6.อุปกรณ์สายเชื่อมต่อ (Patch Cord) จำนวน 6 ชุด

7.สายสัญญาณ (UTP Cable) และอุปกรณ์ จำนวน 200 เมตร

8.กล่องกันน้ำ สำหรับอุปกรณ์ระบบฯ จำนวน 6 ชุด

9.แขนเหล็กติดตั้งกล้องกับเสาไฟฟ้า จำนวน 6 ตัว

10.ท่ออ่อนกันน้ำนอกอาคาร จำนวน 10 เมตร

11.สายไฟชนิด THW 1x2.5 จำนวน 15 เมตร

12.เสาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 3 ชุด

13.อุปกรณ์ป้องกันไฟ จำนวน 3 ชุด

14.ค่าแรงติดตั้งทั้งระบบ จำนวน 1 เหม่า

(รายละเอียดตามประมาณแนบท้าย)

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 77

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมศูนย์ควบคุม บ้านวังไผ่	จำนวน	460,800 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมศูนย์ควบคุม บ้านวังไผ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านวังไผ่ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

งานจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งระบบ

- 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 8 ชุด
- 2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด
- 3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 ชุด
- 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด
- 5.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart Tv ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
- 6.สายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง (Optic Fider 12 cores 3 Loose Tube) จำนวน 1,200 เมตร
- 7.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง
- 8.ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร จำนวน 3 ชุด
- 9.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter 1x4 Port) จำนวน 3 ชุด
- 10.อุปกรณ์สายเชื่อมต่อ (Patch Cord) จำนวน 6 ชุด
- 11.สายสัญญาณ (UTP Cable) และอุปกรณ์ จำนวน 600 เมตร
- 12.ตู้ Rack ขนาด 15U จำนวน 1 ตู้
- 13.กล่องกันน้ำ สำหรับอุปกรณ์ระบบขา จำนวน 8 ชุด
- 14.แขนเหล็กติดตั้งกล้องกับเสาไฟฟ้า จำนวน 8 ตัว
- 15.ท่ออ่อนกันน้ำนอกอาคาร จำนวน 10 เมตร
- 16.สายไฟฟ้าชนิด THW 1x2.5 จำนวน 20 เมตร
- 17.กล่องแยกสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ชุด
- 18.อุปกรณ์ป้องกันไฟ จำนวน 4 ชุด
- 19.ค่าแรงติดตั้งทั้งระบบ จำนวน 1 เหมา

(รายละเอียดตามประมาณแนบท้าย)

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 77

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานไฟฟ้าถนน	รวม	8,395,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,234,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,234,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อริง	จำนวน	235,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อริง (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบบคลองกระเบา	จำนวน	404,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบบคลองกระเบา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร สูง 0.30 เมตร สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบบ คลองกระเบา บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อริง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 29 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ภายในตำบลบ่อริง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในตำบลบ่อริง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ซ่อมแซมไหล่ทางสองข้างทางถนนสายกุดตาบ้อง-หนองสะแก	จำนวน	495,200 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไหล่ทางสองข้างทางถนนสายกุดตาบ้อง-หนองสะแก สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายกุดตาบ้อง - หนองสะแก บ้านกุดตาบ้อง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อริง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 37 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	7,160,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,160,200 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะในที่ดินสาธารณะประโยชน์	จำนวน	495,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะในที่ดินสาธารณะประโยชน์ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวขาว หมู่ 3 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ชุดลอกคลองซับไพรวัลย์	จำนวน	435,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกคลองซับไพรวัลย์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 12 บ้านดงตะเคียน ตำบลบ่อรัง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 600.00 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 51 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ชุดลอกคลองม่วง	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกคลองม่วง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 15 บ้านคลอง ม่วง ตำบลบ่อรัง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 290.00 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 51 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ชุดลอกคลองวังจาก	จำนวน	381,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกคลองวังจาก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 18 บ้านโคกโพธิ์ พัฒนา ตำบลบ่อรัง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 500.00 เมตร(รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 52 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

<p>ชุดลอกสระประปา หมู่ที่ 9</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการชุดลอกสระประปา ปากกว้างไม่น้อยกว่า 55 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร สถานที่ก่อสร้าง สระประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะแก ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 53</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	416,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในราง 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร ความยาวประมาณ 150.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอยอนามัย หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 55</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	497,500 บาท
<p>ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 19</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในราง 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร ความยาวประมาณ 150.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง สายจากที่นายเงินทร์ ทองใบ ถึงที่นางนวล ภู่อีสร์ หมู่ที่ 19 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 55</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	497,500 บาท
<p>โครงการก่อสร้างคานจำกัดความสูง หมู่ 17</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างคานจำกัดความสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านใหม่วิไลวัลย์ - ถ้ามังคลชัย พช.ถ65-004 หมู่ที่ 17 บ้านบ่อแร่ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 41</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	156,800 บาท

<p>โครงการก่อสร้างคานจำกัดความสูง หมู่ 9</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างคานจำกัดความสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านบ่อรัง-บ้านหนองสะแก พช.ถ65-002 หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะแก ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 40 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	156,800 บาท
<p>โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ก่อสร้าง ในทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ชัย บอน ที่ กม.44+024 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อรัง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 82 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโคกโพธิ์พัฒนา หมู่ 18</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโคกโพธิ์พัฒนา หมู่ 18 สถานที่ดำเนินการ/ช่วงดำเนินการ ซอยกลุ่มน้อย ปริมาณงาน 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อย กว่า 160.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 35 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	89,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านบ่อรัง หมู่ 20</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านบ่อรัง หมู่ 20 สถานที่ดำเนินการ/ช่วงดำเนินการ บ้านนายจำนวน คุ่มทิ้งครอบ-ถนนสาย วิเชียรบุรี-ลำน้ำรายณ์ ปริมาณงาน 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน ลูกรัง 2 ข้าง (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 36 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	123,000 บาท

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแสงทอง หมู่ 16</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแสงทอง หมู่ 16</p> <p>สถานที่ดำเนินการ/ช่วงดำเนินการ บ้านนายสุวรรณ แดงวิสัย - บ้านนางวันเพ็ญ แสนพลมาตร ปริมาณงาน 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 35</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	478,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองเตียน หมู่ 14</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองเตียน หมู่ 14</p> <p>สถานที่ดำเนินการ/ช่วงดำเนินการ สายบ้านนายอำนาจ เรืองจันทร์ - บ้านนายสงวน ฟ้าบัง ปริมาณงาน 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 34</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	437,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองบัวขาว หมู่ 22</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองบัวขาว หมู่ 22</p> <p>สถานที่ดำเนินการ/ช่วงดำเนินการ บ้านนางลูกชิ้น อินทรวงศ์ - บ้านนางวันทอง ดีหมี่ ปริมาณงาน 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 37</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	189,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองบัวขาว หมู่ 4</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองบัวขาว หมู่ 4</p> <p>สถานที่ดำเนินการ/ช่วงดำเนินการ บ้านหนองบัวขาว หมู่ 4 สายบ้านนายอ่วย โคนบ่อรัง - บ้านนางเขยื้อน ศิริวัฒน์ ปริมาณงาน 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 32</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	394,000 บาท

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองไม้สอ หมู่ 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองไม้สอ หมู่ 5 สถานที่ดำเนินการ/ช่วงดำเนินการ บ้านหนองไม้สอ หมู่ 5 ซอยนกยูง ปริมาณงาน 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง 2 ข้าง (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 33 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 239,000 บาท</p>
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านใหม่วิไลวัลย์ หมู่ 10</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านใหม่วิไลวัลย์ หมู่ 10 สถานที่ดำเนินการ/ช่วงดำเนินการ บ้านนายประมวล ตะกรุดสงฆ์ - บ้านนาย ชัย ชุมคน ปริมาณงาน 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน ลูกรัง 2 ข้าง(รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 34 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 494,000 บาท</p>
<p>โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม (BOX CLUTVERT) คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 3 ช่องทาง ความยาว 6 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง สถานที่ก่อสร้าง คลองลำห้วย ไพร บริเวณที่นางางป่วง หนบรเรลง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียร บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 48 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 198,700 บาท</p>

<p>โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 11</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CLUTVERT) คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 3 ช่องทาง ความยาว 6 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง สถานที่ก่อสร้าง คลองวังสระหงส์ บริเวณที่นางผดุง โคราชแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวทอง ตำบลบ่อรัง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี</p> <p>จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 48</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 81,050 บาท</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 117,650 บาท</p>	<p>จำนวน 198,700 บาท</p>
<p>โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ตำบลบ่อรัง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 58</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 392,200 บาท</p>
<p>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p>	
<p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง หรือตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	39,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	39,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	39,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด พื้ฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	39,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการบำบัด พื้ฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด หรือกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด หรือตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลตำบลยาเสพติดภายในตำบลหรือระดับท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลตำบลยาเสพติดภายในตำบล หรือระดับท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลไปร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลไปร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ระดับจังหวัด หรือระดับอำเภอ หรือระดับท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา เป็นต้น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น การจัดงานรัฐพิธี และงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันพระมหากษัตริย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ หรือเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ หรือรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	26,213,100 บาท
งบกลาง	รวม	26,213,100 บาท
งบกลาง	รวม	26,213,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	170,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	18,910,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,388,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	96,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

สำรองจ่าย	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เป็นเร่งด่วน เช่น การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วัชพืช อากาศภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน หรือตามหนังสือสั่งการระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	247,500 บาท
<p>จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรังสมทบเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50 ของค่า บริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		